



ประกาศโรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคลโดยการ สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ นั้น

โรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

ก.) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นายป๋องชาติ นิ่งนึ่ง	
๐๑๔	นายธีระวัฒน์ สักโยคะ	
๐๑๗	นายกฤษณ์ กระจุกเงิน	

ข.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกรายงานตัว ณ สถานที่สอบ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
ก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาที

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วันเวลา และสถานที่ ในการสอบสมรรถนะ	เลขประจำตัวสอบ ของผู้สมัคร
๑.ประเมินสมรรถนะของบุคคล(๑๐๐ คะแนน) - เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่น ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงาน เป็นทีม วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์	วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอำนวยการ ๕ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็็งลพบุรี	-ตำแหน่งนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ เลขที่ ๐๐๑,๐๑๔,๐๑๗

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ บอร์ดงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๕ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี <http://www.lopburicancer.in.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นางรมณี มั่นคง)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์